

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน  
ของสำนักงานงบประมาณ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานงบประมาณ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ๑) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ  
จำนวนอัตราว่างครั้งแรก ๙ อัตรา
- ๒) พนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ  
จำนวนอัตราว่างครั้งแรก ๔ อัตรา

โดยกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการ  
ประเมิน ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะข้างต้นนี้ สำนักงานงบประมาณได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเอง  
ในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร  
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่สมัคร  
ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ คำนำนามาน ชื่อ และนามสกุล  
ให้ถูกต้อง หากพบปัญหาดังกล่าว ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ส่วนบริหารงานบุคคล ๑ สำนักงานผู้อำนวยการ  
ชั้น ๑ สำนักงานงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๘  
ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

๑. ผู้ที่สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่า เป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครให้นำหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงานประมาณจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป

๒. ผู้สมัครสอบที่ค่านำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล ตามประกาศนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมยื่นหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อสำนักงานประมาณจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ไม่ดำเนินการดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในครั้งนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๓)

ง) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

สำนักงานประมาณจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ประมาณวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๑ สำนักงานประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ของสำนักงานประมาณที่ [www.bb.go.th](http://www.bb.go.th) หรือ <http://bb.job.thai.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

**บุญชู ประสพกิจถาวร**

(นายบุญชู ประสพกิจถาวร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานทุนหมุนเวียนของสำนักงานประมาณ